

Đời Sống Đấng Christ

Người Đàn Bà Bên Bờ Giếng

Giăng 4:1-30, 39-42

**Câu Gốc
Thiếu Nhi**

“Chúng ta biết rằng chính Ngài thật là Cứu Chúa của thế gian.” Giăng 4:42

**Câu Gốc
Nhi Đồng**

“Họ nói với người đàn bà rằng: Ấy không còn phải vì điều người đã nói với chúng ta mà chúng ta tin đâu; vì chính chúng ta đã nghe Ngài, và biết rằng chính Ngài thật là Cứu Chúa của thế gian.” Giăng 4:42

**Câu Chuyện
Kinh Thánh**

Đây là phần tóm lược câu chuyện Kinh Thánh để giúp thêm cho bạn khi chuẩn bị. Trong thời gian nghiên cứu cá nhân, dùng phần tóm lược như là sự hướng dẫn, và ghi chú để giúp cho bạn chuẩn bị cho bài học. Xin đừng đọc phần này cho các em.

Có ai ở trường hay ở xóm mà em không thích? Có lẽ họ nói khác hay ăn mặc khác. Có lẽ em không thích họ bởi vì những người khác không thích họ. Các em sẽ làm thế nào với người không giống mình? Câu chuyện Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa Giê-xu đã làm gì trong trường hợp đó, và vì Chúa Giê-xu là gương tốt nhất, chúng ta nên noi gương Chúa. Hãy xem điều gì đã xảy ra!

Trong Giăng đoạn 4, cho chúng ta biết Chúa Giê-xu rời khỏi xứ Giu-đê. Chúa Giê-xu bỏ đi bởi vì những người lãnh đạo nhà thờ, người Pha-ri-si, không thích Chúa làm báp-têm nhiều người hơn Giăng, mặc dù Chúa không thật sự làm báp-têm, các môn đồ của Chúa làm. Vì thế, khi Chúa nhận ra điều này, Ngài bỏ đi và trở về khu vực Ga-li-lê. Chúa đã ở Ga-li-lê khi nào? Trong đám cưới ở Ca-na, khi Ngài biến nước thành rượu. Kinh Thánh cho biết Chúa phải đi ngang qua xứ Sa-ma-ri, vùng ở giữa Giu-đa và Ga-li-lê. Đây không còn đường duy nhất để đến Ga-li-lê. Thật ra, nhiều nhà lãnh đạo nhà thờ, những người tức giận Chúa Giê-xu, tìm đường vòng tránh xứ Sa-ma-ri. Họ không thích những người sống ở đây. Chúa Giê-xu có thể giống như họ, nhưng Chúa chọn đi ngang xứ Sa-ma-ri. Ngài “cần phải” hay “phải” bởi vì đó là điều Cha Ngài, Đức Chúa Trời muốn Ngài làm. Và Chúa Giê-xu biết điều này bởi vì Chúa nói chuyện với Cha, bằng nhiều sự cầu nguyện. Đức Chúa Trời biết có một người đàn bà ở Sa-ma-ri sẵn sàng để biết Chúa Giê-xu. Đó là tại sao Chúa phải đi qua đó.

Khi Chúa và môn đồ đến xứ Sa-ma-ri, họ dừng chân trong khu phố gọi là Si-kha. Lúc đó khoảng trưa và Chúa ngồi bên giếng nước trong khi các môn đồ vào trong làng để tìm thức ăn. Khi các môn đồ đi rồi, có một người đàn bà ra giếng ra múc nước cho nhà mình. Điều này hơi bất thường, bởi vì hầu hết các bà đều ra xách nước vào buổi sáng sớm. Người đàn bà này chọn buổi trưa vì bà biết sẽ không có ai

**Mục Đích
Bài Học**

Hiểu được “Nước hằng sống” là đời sống mới của tâm linh.
Hiểu được nhu cầu chia sẻ đức tin của chúng ta với người khác, dù người “khó thương.”

ở đó. Chúa Giê-xu đã mệt vì cuộc hành trình của mình và xin bà cho mình uống nước. Người đàn bà ngạc nhiên! Bà biết những người như Chúa Giê-xu, người Do Thái, không thích những người như bà. Bà chỉ có một ít dòng máu Do Thái và đối với người Do Thái những người như bà còn tệ hơn là người không phải là Do Thái. Người phụ nữ này ngạc nhiên hơn bởi vì Chúa Giê-xu là người đàn ông, và người đàn ông không nói chuyện với phụ nữ nơi công cộng.

Bởi vì Chúa Giê-xu biết là bà biết nước là quan trọng như thế nào trong cuộc sống. Chúa Giê-xu nói nếu bà biết Ngài là ai, thì bà sẽ xin Ngài nước, nước sự sống để bà không khát nữa! Nghe như có vẻ khó hiểu phải không? Điều này giống như Chúa Giê-xu trò chuyện cùng Ni-cô-đem về sự sanh lại, phải vậy không? Phải, Chúa Giê-xu trò chuyện với người đàn bà như Chúa trò chuyện với Ni-cô-đem. Chúa nói về sự sống mới! Nước sự sống là gì? À, Chúa Giê-xu giải thích là mọi người uống nước có thể khát nước trở lại, nhưng “nước sự sống” nghĩa là sự sống mới, đời sống tâm linh, là sự đầy đầy phía bên trong và làm cho ta thỏa mãn mà cuộc đời cũ không bao giờ có thể có được. Sau khi Chúa giải thích điều này, Chúa yêu cầu người phụ nữ này kêu chồng bà, nhưng Chúa biết rõ là bà đã kết hôn 5 lần, và lúc này, bà sống với bạn trai của bà. Người phụ nữ ở giếng này chân thật với Chúa về cuộc đời mình, khi đó bà để bình nước nơi giếng và chạy vào làng. Bà cho mọi người biết là bà gặp một người mà người đó biết mọi việc bà làm. Bà nói với mọi người là bà đã thấy Đấng mà họ mong chờ! Và người ta tin lời bà. Họ tin Chúa Giê-xu bởi những điều bà nói. Nhưng khi Chúa ở với họ vài ngày, họ tin lời Ngài, không phải chỉ lời bà đã nói. Nhiều người trong làng Si-kha tin Chúa bởi vì Chúa phải đi ngang Sa-ma-ri và bởi vì Chúa trò chuyện với người mà người ta không muốn trò chuyện với.

Điều quan trọng hơn đối với Chúa Giê-xu là người đàn bà này bắt đầu cuộc đời mới bằng cách tin Ngài hơn là Ngài không nói với bà bởi vì bà chỉ có một phần Do Thái, một người phụ nữ, hay vì bà đang sống với bạn trai. Chúa Giê-xu biết là Kinh Thánh nói Ngài là Đức Chúa Trời. Nhưng đối với Ngài, chia sẻ Ngài là ai và làm sao có Ngài là quan trọng hơn là tránh những người không thích mình, hay bỏ qua cơ hội để ban sự sống mới. Người phụ nữ Sa-ma-ri cần lối sống mới. Bà vốn có nhiều lỗi lầm. Có lẽ các em cũng có lỗi lầm nữa. Các em có cần lối sống mới không? Theo gương người đàn bà Sa-ma-ri, cũng như người ở trong làng, mà theo Chúa Giê-xu hôm nay. Và các em có được sự sống mới, sự sống tâm linh trong Chúa Giê-xu, còn có những người chung quanh em, có thể là những người mà em không thích, họ cũng cần biết Chúa Giê-xu. Hãy là giống như Chúa và nói chuyện cùng họ. Cho họ biết là Ngài có thể giúp họ có sự sống mới bằng sự vâng lời Ngài.

**Trò Chơi
Câu Gốc**

Cho các em nữa tờ giấy cứng. Cho các em viết lại câu gốc trên tờ giấy. Cho các em trang trí câu gốc đó và đem về treo chỗ nào dễ thấy và thực hành câu gốc.

Câu Nguyện

Câu nguyện, cảm ơn Chúa vì cho mọi người cơ hội để biết Ngài, không chỉ người bình thường mà mọi người thích.

Tóm Lược

Làm giếng bằng bánh và nước đá bào.

Chuẩn Bị Cho Tuần Tới

Bài 11
Mùa Gặt
Giăng 4:27, 31-38

Bài Học Cho Thiếu Nhi

Chúa Tôi Có Thể Làm Bạn Với Người Không Ai Thích

Hát “Tôi có thể làm bạn của bạn” với giai điệu của “Cầu Luân Đôn đang ngã xuống.”

Tôi có thể làm bạn của bạn, bạn của bạn, bạn của bạn.
Tôi có thể làm bạn của bạn, giống như Chúa Giê-xu.

Bạn có thể là bạn của người khác hôm nay không?

Ngay cả “ai khác” là người không ai thích?

Từ câu chuyện trong lời Đức Chúa Trời của chúng ta hôm nay, Kinh Thánh, chúng ta học là Chúa Giê-xu gặp người đàn bà ở giếng nước. Giếng là lỗ sâu dưới đất để em có thể lấy nước. Người phụ nữ đến giếng nước để múc đầy bình nước của bà để đem về nhà.

Người phụ nữ ở giếng nước là người mà không ai thích. Bà có làm những điều không tốt trước đây. Dầu không ai không thích bà, Chúa vẫn nói chuyện với bà. Chúa biết bà cần biết tình yêu của Chúa và Chúa muốn nói với bà. Bà tin Chúa Giê-xu và chạy nói cho mọi người là Chúa Giê-xu đến từ Đức Chúa Trời và Ngài đang ở trong ngôi làng này! Bà chạy đến để kể cho những người không thích bà. Những người này tin những điều bà nói và chạy đến với Chúa! Và họ, cũng tin Chúa Giê-xu.

Chúa Giê-xu là một người bạn với ai mà không ai thích. Em có là bạn của Chúa Giê-xu không! Em có biết ai mà không ai thích? Hãy là bạn của họ hôm nay!

Kết thúc bằng bài hát “Tôi có là bạn của bạn” lần nữa.

Cầu nguyện: “Kính lạy Đức Chúa Trời, cảm ơn Ngài vì đã sai Chúa Giê-xu. Cảm ơn Ngài đã chỉ cho con biết làm thế nào để làm bạn người mà không ai thích.”

Sinh Hoạt

- Cung cấp giấy màu và trò chơi sắp chữ sẽ làm tăng hiệu quả những gì bạn dạy hôm nay.
- Cung cấp bản đồ ngoài của Kinh Thánh bao gồm xứ Giu-đê, Sa-ma-ri và Ga-li-lê. Thảo luận chuyển đi của Chúa Giê-xu trong khi xem bản đồ.
- Hát “Tôi đã gặp con sông sự Sống.”
- Diễn lại câu chuyện hôm nay. Mang áo choàng, đồ xách nước và thùng đựng nước. Làm một cái “giếng”, làm từ hộp giấy cứng, trước giờ lớp học bắt đầu. Cho phép các em diễn câu chuyện, sử dụng tất cả “ngoại cảnh” như phố người.
- Đổ nước trở lại. Chia học trò làm 2 nhóm bằng nhau. Cho em đầu tiên của mỗi nhóm một ly nước nhỏ. Thau nước đầy ở mỗi vạch xuất phát nhóm, và thau không ở vạch kết thúc. Nhóm chuyển hầu hết nước từ thau nước đầu đến thau nước sau, nhóm nào xong trước là thắng cuộc.
- Làm một cái giếng. Cung cấp mỗi em một ly nước nhỏ. Cung cấp viết, giấy thủ công và kéo. Cho các em sáng tạo và trang trí ly của mình thành cái giếng.
- Nếu lớp học trang bị với giấy cứng hình viên gạch, cho phép các em xây dựng giếng nước. Giếng này sử dụng để diễn lại câu chuyện.